

บ้านกระดังงา



ฉันเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวบ้านกระดั่งงา เป็นมานานาน 3 ปีแล้ว เวลาผ่านไปไวเหมือนสายลม แต่ยังจำได้ว่า ตอนปี 1 ที่เข้ามาอยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้ครั้งแรก ฉันเองยังไม่มีครอบครัวอยู่ ยังไม่ทราบและยังไม่เข้าใจถึงคำว่า ครอบครัว จนกระทั่งได้รู้ว่าตนเองได้มีครอบครัวกระดั่งงา โดย อาจารย์เกษรา อาจารย์นอสีสา และมีกิจกรรมคือการเข้าครอบครัวทุกวันพุธ ในวันเข้าครอบครัวครั้งแรก จำได้ว่า สมาชิกในบ้านของเรานั่งล้อมกันเป็นวงกลม โดยมี แม่กวาง และน่านอสีสา และ ป้าตัง และป้าปี่ นั่งอยู่ด้วย และให้แต่ละคนแนะนำตนเอง พร้อมบอกบ้านเกิด ที่ตนเองมา ฉันยังจำได้ว่า ฉันเป็นคนที่มาไกลที่สุด คือมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแน่นอนว่าอยู่ไกลจากนครศรีธรรมราชมาก มากจนไม่อยากจะถึงเวลาเดินทางเลยทีเดียว พี่ๆในบ้านต่างถามฉันว่า ทำไมมาไกลขนาดนี้ น้องมาที่นี้ยังงัง ไม่คิดถึงบ้านเธอ ซึ่งฉันจะบอกเลยว่าในใจฉันตอนนั้นอ่อนไหวมาก อยากจะบอกว่า ไม่อยากมาเลย และคิดถึงบ้านมาก อยากจะร้องไห้ออกมาเต็มทรวงว่า ฉันอยากกลับบ้านมาก อยากกลับบ้านเหลือเกิน เพราะต้องมาไกล ห่างพ่อ ห่างแม่ อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน มันเป็นความรู้สึกที่ทรมานและอัดอั้นที่สุด แต่ก็ต้องเก็บเอาไว้และได้แต่ยิ้มออกมาเพื่อปิดบังความอ่อนแอ นั้นไว้

แต่เมื่อเข้าครอบครัวบ่อยๆ ทุกวันพุธ พุธแล้ว พุธเหล่า สมาชิกทุกคนมาพร้อมหน้า มีเรื่องสนุกสนาน มาเล่าสู่กันฟัง พัฒนab้าน รดน้ำต้นไม้ ปลูกกล้วยไม้ ทำอาหารรับประทานกันในบ้าน มีของขวัญให้ในวันที่ถูก รับหมวก และจบการศึกษา มีการรดน้ำอวยพร คุณตา คุณยาย ในวันสงกรานต์ บ้านอื่นๆ อาจจะไม่มีคุณตา คุณยาย แต่บ้านของเรามีคุณตา คุณยาย ที่แสนน่ารักและใจดี คอยให้ข้อคิด และกำลังใจในการชีวิตของพวกเราเสมอๆ ในช่วงหลายๆเวลานั้น คุณเป็นนาที่ คุณเป็นหลายๆชั่วโมงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ฉันลืมความคิดถึงบ้านไปทีละนิดๆ จนกระทั่งความรู้สึกคิดถึงบ้านได้เบาบางลง จนแทบไม่มีเหลือมากมายเหมือนแต่ก่อน จนฉันกลับมาดูคิดว่า ครอบครัวนี้แหละ คือครอบครัวของฉัน ครอบครัวที่เปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่อบอุ่นและช่วยให้เราคลายเหงาได้ มีแม่ที่อบอุ่น น่ารักใจดี ป้าๆ และพี่ น้องๆ ที่น่ารัก ไปไหนพักกาย สวัสดิกัน จำชื่อกันและได้เสมอ เมื่อไม่สบายดูแลเอาใจใส่ นี้แหละคือครอบครัวที่อบอุ่น ภายใต้รั้วที่กว้างใหญ่ และสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการทำกิจกรรมร่วมกัน การทำโครงการ แบ่งปันสิ่งดีๆแก่ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งกิจกรรมที่ครอบครัวกระดั่งงาของเราทำก็คือโครงการ 3 อ 3 ออม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ฉันอยู่ ปี 1 แล้ว เป็นโครงการต่อเนื่อง และปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่ เป็นการฝึกนิสัยให้ทุกคนครอบครัวกระดั่งงารักการออม ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน 10 ลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาพยาบาลที่ต้องมี 3 อ 3 ออม นี้ สมาชิกในครอบครัวบ้านกระดั่งงาทุกคนจะมีกระปุกออกสินคนละ 3 ใบ โดยใบที่ 1 เพื่อให้ อ ตัวที่ 1 คือ ออม เพื่อ ตนเองและกระปุกออมสินใบที่ ให้ อ ตัวที่ 2 ออมเพื่อนครอบครัว และ กระปุกออมสินใบที่ 3 เพื่อ อ ตัวที่ 3 ออมเพื่อสังคม โดยทุกคนจะต้องหยดกระปุกวันละ 3 บาท ประปุก 1 บาท ทำแบบนี้ทุกวันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันนัดเปิดกระปุก ซึ่งวันนัดเปิดกระปุกของเราก็คือวันตลาดนัดความดี ที่จะ

จัดขึ้นทุกปี และนำเงินในส่วนของ อ ที่ 3 มารวมกัน และนำไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามดังจุดประสงค์ ที่พวกเราตั้งไว้ เงินในส่วนนี้เรานำเอาไปซื้อนมให้กับบอร์ด กุมารเวชกรรม 1 และกุมารเวชกรรม 2 ที่เป็นโรค คอวางซ็อกอก ซึ่งเป็นโรคขาดโปรตีนอย่างรุนแรงชนิดหนึ่ง และขาดแคลนทุนทรัพย์ มันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในตนเองว่า เงินที่เรา ตั้งใจออม บ้าง หรือไม่ตั้งใจออมบ้าง จนกระทั่งถึงวันนี้ มันได้สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นมากมาย จากหนึ่งคนออม และหลายๆคนออมกลายเป็นเงินจำนวนมาก ที่สามารถช่วยสังคมได้มากมาย ซึ่งฉันเองก็เช่นกันว่าทุกคนในครอบครัวกระตังงาก็ภูมิใจไม่น้อยเช่นกัน มีคนหลายคนถามฉันว่า ครอบครัวของเธอทำโครงการอะไรบ้างในแต่ละปี ฉันก็ตอบไปว่าโครงการ 3 อ 3 ออม เพื่อนถามกลับว่า ทำแต่โครงการเดิมหรือ ไม่มีโครงการใหม่ๆบ้างหรือ ฉันจึงตอบว่า ใช่จะ เพราะถ้าโครงการที่ดีอยู่แล้วและสร้างประโยชน์กับตนเองและสังคมอยู่แล้วจะหาโครงการอื่นมาทดแทนทำไมละ ซึ่งอันที่จริงแล้วนอกจาก โครงการ 3 อ 3 ออมแล้ว ครอบครัวกระตังงา ก็ยังมีโครงการบริจาคของใช้ให้กับผู้ปกครอง เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ให้กับญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วย ที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 และกุมารเวชกรรม 2 อีกด้วย เป็นการนำของใช้ที่ได้จากที่แม่บ้านของเรา หรือ ป้า ๆ รวมทั้งพี่ เพื่อนๆ น้องในบ้าน ไปโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ ได้ของใช้ดังกล่าวก็นำมารวมกันและทำเป็นชุดๆนำไปบริจาค และยังมีอีกหนึ่งโครงการคือ หนังสือนี้เพื่อน้อง โดย การรับบริจาคหนังสือต่างๆ จากทุกครอบครัว ซึ่งเป็นหนังสืออะไรก็ได้ มาบริจาคให้เพื่อน้องในโรงเรียนที่ห่างไกล และยังขาดแคลนหนังสือที่ได้อ่าน ซึ่งครอบครัวกระตังงาก็ทำร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ที่ทำกิจกรรมค่ายอาสาไปบริจาคที่โรงเรียน

นี่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นำมาบอกกล่าวให้ฟัง จากสมาชิกครอบครัวกระตังงา ตัวน้อยๆคนหนึ่งที่อยู่รักและภูมิใจในครอบครัวกระตังงาของตนเองเป็นอย่างมาก ที่มีคุณตา คุณยาย มี แม่ที่น่ารัก มีป้าที่น่ารัก ที่สามารถจำชื่อของลูกๆในครอบครัวได้ทุกคนและดูแลเอาใจใส่ถามสารทุกข์ ความเป็นอยู่ของลูกเสมอๆ และที่สำคัญที่สุดคือการได้อยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวกระตังงา การได้ทำกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกันล้วนได้ช่วยเหลือ ชีวิตคนช่วยเหลือสังคม และพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในเรื่องการออมอีกด้วย ทำให้ ดิฉันและสมาชิกในครอบครัวกระตังงาทุกคนรักกันมาก และรักครอบครัวกระตังงาที่สุดครอบครัวหลังที่ 2 แห่งนี้ ภายใต้วรรคครอบครัวเดียวกัน ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชแห่งนี้

พันธสัญญา บ้านกระตังงา

1. สมาชิกในบ้านทุกคนต้องมีนิสัยรักการออม ปฏิบัติตามโครงการ 3 อ 3 ออม
2. มาพบประจำครอบครัวทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
3. สมาชิกทุกคนมีความรักใคร่ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
4. สมาชิกทุกคนในบ้านกระตังงา ต้องมีความซื่อสัตย์ และกตัญญู

สมาชิกบ้านกระดังงา



คุณตากิติ ชาลี

คุณยายผ่องฉวี ชาลี

แม่เกษรา วนโชติตระกูล

บ้านันทนา บุญเกียรติ

ปานิรมล ยงอุปการ

น่านอลิสา โต๊ะยูโสะ

พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก พี่พวงเพ็ญ ศรีเมือง (พี่ติ่ม)

ปี 1

อมรเทพ รวดแก้ว (ปอ) ภัทธิญาเพ็ชรทอง (นิว)สุพนัชกร เรืองดิษฐ์ (บัว)
สร้อยทิพย์ เดชาสิทธิ์ (ฟาง)ลลิตา ชูรอด (แหวน)อาริสา ขอบหวาน (เมย์)

ปี 2

กมลชนก แซ่โฮ (หมี)กมลรัตน์ แสงศรี (ปึก)กรรณทิมา เกื้อเดช (กรรณ)
กัญญาณัฐ งามยิ่ง (เกต)กิตติภรณ์จันทโชติ (แป้ง)จิราวรรณ คงพันธุ์ (แอน)

ปี 3

กุนชิกา สมานวงศ์ (เกต)ชนัดดา อนุวัฒน์ (ก๊ีบ)ธราทิพย์ พฤษภ (ฝน)
เนตรนภา ศรีวีรัตน์ (เนตร)

ปี 4

กุลวดี ทักมี (หนึ่ง) เกษสุดา พรหมบุตร (กวาง) เกษสุดา ชุมณี (เกต)
ขวัญกมล มั่งสาทอง (เอื้อย) ขวัญจิรา เฮียงราช (จืดจืด) จันทิวา ทาลินใส

บ้านกระดังงา : อดทน ขยัน ซื่อสัตย์

นำเสนอโครงการ 3 ออ 3 ออม วันตลาดนัดความดี ปีที่ 4 19 กรกฎาคม ๒๕๕๖



รดน้ำขอพรและสังสรรค์ปีใหม่

